
 

 

  

 

 

   
 

 

Fundur í skólaráði Grunnskóla Borgarfjarðar haldinn á Kleppjárnsreykjum og á Teams 3.júní 
2024 

Mætt:  
Fulltrúar foreldra: Arnaldur Gunnarsson, Jónína Svavarsdóttir og Sigurbjörg Þórunn 
Marteinsdóttir 
Fulltrúar starfsmanna: Anna Sigríður Hauksdóttir, Elisabet Halldórsdóttir, Lára K. 
Gísladóttir boðaði forföll 
Fulltrúar nemenda komust ekki. 
Fulltrúi stjórnenda: Ingibjörg Adda Konráðsdóttir. 
 

1. Niðurstöður starfsmannakönnunar Skólapúlsins kynntar. Ingibjörg fór yfir 
niðurstöður könnunarinnar og umræður voru um hve jákvæðar breytingar hafa 
orðið . Niðurstöðurnar eru birtar á heimasíðu skólans. 

2. Fréttir af frankvæmdum á Kleppjárnsreykjum.  Unnið er að niðurrifi innan úr húsinu 
og er það verk rúmlega hálfnað. Einnig er jarð- og lagnavinna í gangi. Verklok eru 
áætluð 31.ágúst 2025 

3. Næsti vetur. Farið yfir stöðu ráðninga en tekist hefur að manna allar stöður í kennslu 
Einnig hafa iðjuþjálfi og þroskaþjálfi verið ráðnir að skólanum. 12 nemendur af mið- 
og unglingastigi Varmalandsdeildar munu verða í Kleppjárnsreykjadeild næsta 
vetur.  

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið. 

Ingibjörg Adda ritaði fundargerð 

 


